
 

 
วันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก 

(วันอาทิตย์ที่ 30 มิถนุายน ค.ศ. 2019) 
 

 พี่น้องที่รัก กลุม่ชนใดมีเอกภาพ กลุม่ชนนัน้จะพฒันาตนเองไปได้ง่ายและรวดเร็ว เราสามารถมองเห็นความจริง

นีใ้นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบด้วยรัฐต่างๆ ถึง 50 รัฐรวมกัน แต่ละรัฐมีกฎหมายและ

ลักษณะเฉพาะของตน อย่างไรก็ตาม ทุกรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและรัฐบาลกลางเดียวกัน นี่เป็นเอกภาพในความ

หลายหลากซึ่งเป็นความงดงามอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์ ด้วยเหตุนี ้ จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่ประเทศนีจ้ะกลายเป็น

มหาอ านาจได้โดยไม่ยากเย็นนักหลงัจากที่รวมตัวกนัได้ไม่นาน ผู้ รู้ท่านหนึง่บอกว่านิว้มือเล็กๆ ของคนเราดเูหมือนว่าจะไม่

มีพิษสงอะไรมากนักเมื่อพวกมันแยกกันท าหน้าที่ของตน แต่เมื่อพวกมันรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว พวกมันจะกลายเป็น 

“ก าป้ัน” ซึง่เป็นอาวธุที่ทรงพลงัอย่างหนึง่ได้เหมือนกนั 

 
 เอกภาพ หรือความสามัคคี หรือความเป็นหนึง่เดียวกนั สดุแล้วแต่ใครจะเรียก เป็นพลงัย่ิงใหญ่อย่างหนึง่ พ่อคิด

ว่านี่คือสิง่ที่พระศาสนจกัรต้องการบอกในโอกาสสมโภชนักบญุเปโตรและนักบุญเปาโล อคัรสาวกในวนันี ้ อนัที่จริง นกับญุ

ทัง้สองไม่ได้ท างานด้วยกนัอย่างใกล้ชิดเท่าใดนัก นกับญุเปโตรได้รับเรียกและเลอืกให้เป็นอคัรสาวกโดยตรงจากพระเยซู

เจ้า ขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่บนโลกนี ้ต่อมาท่านได้รับมอบ “กุญแจอาณาจักรสวรรค์” (มธ 16:19) ซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของ “การประมุขพระศาสนจกัร” จากพระองค์ สว่นนกับญุเปาโลไม่เคยพบปะกบัพระเยซูเจ้าขณะที่พระองค์

ยงัทรงพระชนม์อยู่บนโลกนีเ้ลย ก่อนที่ท่านจะกลบัใจมาเชื่อในพระองค์ ท่านได้เบียดเบียนกลุม่คริสตชนมาก่อนและมีส่วน

รู้เห็นในการตายของนักบุญสเทเฟน หลงัจากท่านได้มีประสบการณ์แบบส่วนตัวกบัพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลบัคืนพระชนมชีพ

บนเส้นทางสูเ่มืองดามัสกัสแล้ว ท่านได้กลบัใจและเข้าใจความหมายของการสิน้พระชนม์ของพระองค์ ท่านจงึได้อุทิศตน

ทัง้ครบและใช้ความรู้และความสามารถทัง้หมดที่ท่านมีเพื่องานประกาศข่าวดีแก่คนต่างชาติ ดงันัน้ จงึเป็นเร่ืองธรรมดาที่

เราจะเห็นภาพวาดของท่านก าลงัถือ “พระคัมภีร์” ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ “การแพร่ธรรม” 

 

 นกับญุเปโตรได้ชื่อว่าเป็น “อัครสาวกของชาวยิว” สว่นนกับญุเปาโลได้ชื่อว่าเป็น “อัครสาวกของชนต่างชาติ” 

ย่ิงกว่านัน้ นักบุญทัง้สองมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายอย่าง ดูเหมือนว่านักบุญเปโตรจะเห็นด้วยกับความคิดที่ว่า

ชาวต่างชาติที่กลบัใจมาเป็นคริสตชนต้องเข้าพิธีสหุนัตและถือตามบทบัญญัติของโมเสสก่อน ส่วนนักบุญเปาโลไม่เห็น

ด้วย ความขัดแย้งในเร่ืองนีน้ าไปสู่การประชุมสงัคายนาครัง้แรกที่กรุงเยรูซาเล็มและความคิดของนกับุญเปาโลได้ รับการ

ยอมรับ และที่เมืองอนัติโอกนกับุญเปาโลเคยคดัค้านนกับญุเปโตรในเร่ืองการไม่ยอมรับประทานอาหารกบัพี่น้องคริสตชน

ชาวต่างชาติ ซึง่สะท้อนให้เห็นความคิดที่แตกต่างกนั (เทียบ กท 2:11-14) 



 แม้ว่านักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลมีความแตกต่างกันหลายอย่าง แต่ทัง้สองมีจุดจบด้วยการเป็นมรณสกัขีที่

กรุงโรมเหมือนกันราวปี ค.ศ. 64-67 และได้ชื่อว่าเป็นสองเสาหลักของพระศาสนจักรสมัยเร่ิมแรก ดังนัน้ จึงไม่ใช่เร่ือง

แปลกที่เราจะเห็นภาพวาดของนักบุญทัง้สองยืนคู่กนัโดยแต่คนองค์ย่ืนมือข้างหนึ่งออกไปเพื่อยกพระศาสนจกัรไว้ ซึง่บอก

เราเป็นนยัๆ ว่าเราต้องเป็นหนึง่เดียวกนัในการเสริมสร้างพระศาสนจกัร แม้ว่าเราแต่ละคนจะมีลกัษณะที่แตกต่างกนัหลาย

อย่างก็ตาม 

 

อนัที่จริง พระศาสนจกัรสมัยเร่ิมแรกได้ประสบปัญหาเร่ืองความแตกแยกแล้ว กลุม่คริสตชนบางแห่งยดึติดอยู่กับ

ธรรมทตูบางคนที่ไปประกาศข่าวดีที่นัน่ อย่างเช่นในกรณีของชาวเมืองโครินธ์ บางคนบอกว่าเป็นลกูศิษย์ของนกับญุเปาโล 

บางคนบอกว่าเป็นลกูศิษย์ของนักบุญเปโตร บางคนบอกว่าเป็นลกูศิษย์ของอปอลโล ด้วยเหตนุี ้นกับญุเปาโลจงึต้องเขียน

จดหมายเตือนพวกเขาว่าทัง้นกับญุเปโตรและ อปอลโล รวมทัง้ตวัท่านเอง ล้วนเป็นผู้ รับใช้ของพระคริสตเจ้า เพราะฉะนัน้ 

บคุคลที่ทกุคนต้องติดตามคือพระคริสตเจ้า นกับญุเปาโลบอกอย่างชัดเจนว่า “ฉะนัน้ อย่าให้ใครยกเอามนุษย์มาอวด

เพราะทุกสิ่งเป็นของพวกท่าน เปาโลก็ดี อปอลโล เคฟาส โลก ชีวิต ความตาย สิ่งปัจจุบัน หรือสิ่งที่จะเกิดขึน้

ในอนาคตก็ดี ทุกสิ่งล้วนเป็นของพวกท่าน แต่พวกท่านเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์เป็นของพระเจ้า” (1 

คร 3:21-23) 

 

ในสมัยปัจจุบันพระศาสนจักรของเรามีการแตกแยกเช่นกัน มีฝ่ายคาทอลิกและฝ่ายโปรเตสตันท์ แม้แต่ในสงัฆ

มณฑลของเราเอง เราไม่อาจยืนยนัได้เหมือนกนัว่าไม่มีความแตกแยก การขาดเอกภาพหรือความแตกแยกของกลุ่มคริสต

ชนถือว่าเป็นที่สะดุดอย่างหนึง่ เป็นจดุอ่อนและบ่อนท าลายความมัน่คงและความน่าเชื่อถือของพระศาสนจักรต่อสายตา

ของชาวโลก เราคงไม่สามารถเทศน์สอนความรัก ความเป็นหนึง่เดียวกนั การให้อภัย และการคืนดี ให้แก่พี่น้องต่างความ

เชื่อ ในขณะที่เรายงัแตกแยกกนัและไม่สามารถคืนดีกนัและให้อภัยแก่กนัและกนัได้ 

 

พี่น้องที่รัก ในโอกาสที่เรามาให้เกียรติเป็นพิเศษแด่นักบญุเปโตรและนักบุญเปาโล อคัรสาวกวนันี ้ พ่ออยากจะ

เชิญชวนเราทุกคนให้ยอมรับความแตกต่างของกันและกันเพื่อก้าวข้ามความแตกแยก เราอาจแตกต่างกัน แต่เราไม่ควร

แตกแยก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมู่คริสตชนของเรา เราต้องไม่ลมืว่าพระศาสนจกัรของเราเป็นพระศาสนจักร “หน่ึงเดียว” 

ความเชื่อในพระคริสตเจ้าของเรารวมเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกนั พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้าต้องการความแข็งแกร่งดุจ

ศิลาในการเป็นผู้น าของนักบญุเปโตร และในเวลาเดียวกันก็ต้องการความกระตือรือร้นและความร้อนรนในการแพร่ธรรม

ของนักบุญเปาโลด้วย เอกภาพของคริสตชน เหมือนเอกภาพของนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล ไม่ใช่เอกภาพในความ

เหมือนกันทุกอย่าง แต่เป็นเอกภาพในความหลายหลาก เราอาจชื่นชอบแนวทางของนักบุญองค์ใดองค์หนึ่งเป็นพิเศษ 

ความช่ืนชอบของเราไม่ควรแยกเราจากกนั เพราะเราทกุคนเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าและเป็นลกูๆ ของพระบิดาเดียวกัน 

ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน 


